

Số: 614/SGDDĐT-GDMN

Thái Bình, ngày 24 tháng 8 năm 2018

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
Giáo dục mầm non năm học 2018-2019

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
- Trường mầm non Hoa Hồng

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch chỉ đạo năm học của Ngành; Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường Mầm non Hoa Hồng thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đổi mới mạnh mẽ hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ; tăng cường điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN sau chỉnh sửa. Tăng cường nền nếp, dân chủ, kỷ cương trong các cơ sở GDMN. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; Tiếp tục quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp, phát triển các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đảm bảo chất lượng góp phần giảm tải số lượng trẻ/nhóm, lớp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức nhà giáo trong giao tiếp và ứng xử với trẻ.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*", gắn với các hoạt động thực tế, thường xuyên trong cơ sở GDMN. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề "*Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học*" cùng với các cuộc vận động "*Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo*", phong trào thi đua "*Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*".

Tăng cường nề nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non. Đẩy mạnh các giải pháp xây dựng trường, lớp "an toàn, xanh, sạch,

đẹp” có đủ nước sạch, nhà vệ sinh bảo đảm theo yêu cầu cho trẻ và giáo viên. Duy trì việc thực hiện đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục kỹ năng sống vào trong các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của trường, của địa phương và Chương trình giáo dục.

2. Củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp, duy trì tỉ lệ huy động trẻ, nâng cao chất lượng phổ cập GDMNTENT

Thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp mầm non theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19/NQ/TW, Nghị quyết 08/NQ-CP; Kế hoạch số 67-KH/TU: Củng cố, phát triển quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non tuân thủ các quy định của Luật Giáo dục, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đặc biệt là ở khu vực thành phố, những khu đông dân cư để đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ, đảm bảo nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Với các trường mầm non xây mới điểm chính không đủ phòng học cho trẻ cần tận dụng cơ sở vật chất đã có ở điểm lẻ để huy động trẻ.

Duy trì tỷ lệ huy động trẻ đến trường, lớp: Nhà trẻ 68%; mẫu giáo 99,5% (trẻ 5 tuổi đạt 100%).

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù. Tiếp tục ưu tiên các nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập ở 100% các xã, phường, thị trấn. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, công nhận duy trì kết quả PCGDMNTNT, cập nhật số liệu, báo cáo, khai thác dữ liệu phổ cập trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục - xóa mù chữ theo phân cấp quản lý một cách hiệu quả.

3. Nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

a) Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017//NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận “Trường học an toàn phòng tránh tai nạn thương tích” cho các cơ sở

